



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่ ขบ ๕๓๗๐๘/ว ๕๕๘๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง สมัครง่ายรับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการ
เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับ
ราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยยึดประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวและ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิในการบรรจุและ
แต่งตั้งในการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัคร หรือไม่มีคุณสมบัติตามคำนิยาม
คุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานเทศบาล
ตามที่ ก.ท.จ.ชลบุรี กำหนด หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตาม
ตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิจิตต์ ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑	๐๖-๐๑-๐๐๓	นางสาว	เบญญาภา	แก้วกัณษา
๒	๐๖-๐๑-๐๐๒	นางสาว	รดาภณี	เทพนา
๓	๐๖-๐๑-๐๐๑	นางสาว	ขวัญรวี	ไพเราะ

